

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 25 พฤษภาคม 2547

วันนี้ (วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2547) เมื่อเวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.... .ศ.

เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามโรงงานผลิตตู้แช่ตู้เย็น ตู้แช่ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ (Commercial Refrigerator) ใช้สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (Chlorofluorocarbon) เฉพาะที่เป็นสารซี เอฟ ซี (CFCs) ในกระบวนการผลิต พ.... .ศ.

เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยเบี้ยปรับสำหรับโรงงานน้ำตาลทรายที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ หรือพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 พ.... .ศ.

เรื่อง การส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.... .ศ.

เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการสนับสนุนบุคลากรและยุทธโศปกรณ์ของไทยในการปฏิบัติการ UNMISSET

เรื่อง อนุมัติลงนามและให้สัตยาบันสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ว่าด้วยการโอนตัวผู้กระทำผิดและความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาในคดีอาญา

เรื่อง การดำเนินงานโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ

เรื่อง กรอบแนวทางแก้ไขปัญหานี้สึนเกษตรกรรมโครงการส่งเสริมหรือสงเคราะห์ของรัฐ และมาตรการแก้ไขปัญหานี้สึนเกษตรกรรมของส่วนราชการ รัลวิสาหกิจ/3 หน่วยงาน

เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินตราของราชการเพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ พ.... .ศ.

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการยุทธภัณฑ์ของกระทรวงกลาโหมเพื่อการผ่อนผันขอยกเว้นค่าอากรทางศุลกากร

เรื่อง งบประมาณจากงบกลาง สนับสนุนโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเพื่อรองรับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านคนพิการทั่วประเทศ

เรื่อง ขอซื้อผลิตภัณฑ์โครงการส่วนพระองค์โดยวิธีพิเศษ

เรื่อง อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ .ศ.2547 งบกลาง

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดทางอนุมัติ ด้านพรมแดน และด้านศุลกากรจันทบุรี พ .ศ.

เรื่อง แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด)26 มิถุนายน 2547)

เรื่อง รายงานผลการกู้เงินภายใต้โครงการเงินกู้รัฐบาลญี่ปุ่น ครั้งที่ 28

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2545 และไตรมาสที่ 1 - 3 ปี 2546

เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ออกตามความในพระราชบัญญัติการ (.... .ศ.พ) .. .ศ.ขนส่งทางบก พ2522 (เพิ่มเติมข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง(

เรื่อง อนุมัติแผนยุทธศาสตร์งบประมาณรายจ่าย ปี พ .ศ.2547 ค่าตอบแทนและการประกาศแนวเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เรื่อง โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ด้านความมั่นคง)

เรื่อง รายงานผลการร่วมจัดงานระหว่างโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น และโครงการ "Silk Road To Milan"

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ .ศ.2547 และ ร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ .ศ.2547

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนเมษายน 2547

เรื่อง การแข่งขันฟุตบอล "ทักษิณ ลีก"

เรื่อง สรุปภาวะราคาสินค้า

เรื่อง สรุปสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและโคลนถล่ม ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

เรื่อง รายงานสถานการณ์อุทกภัย อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และ อำเภอมวกก่อย
จังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่กลุ่มข้าราชการเกษียณอายุ

เรื่อง การกู้เงินและการต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี ของสำนักงานธนาคาเคราะห์

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548

เรื่อง แต่งตั้ง

ข้าราชการการเมือง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 10 กระทรวงสาธารณสุข

ข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 10 กระทรวงพาณิชย์

ข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 10 กระทรวงอุตสาหกรรม

*กรุณาตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกับสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
โทร. 02-2809000 ต่อ 332*

**1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะพลาสติก
สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ภาชนะพลาสติก สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
พ.ศ. ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

ทั้งนี้ ร่างพระราชกฤษฎีกาที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอดังกล่าว เป็นการกำหนดให้
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อต้อง

เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแก่ประชาชน ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ .ศ.2544

กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เลขที่ มอก .531 - 2546 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3247 (พ .ศ.2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ .ศ.2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ ลงวันที่ 2 เมษายน พ .ศ.2547

2. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามโรงงานผลิตตู้เย็น ตู้แช่ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ (Commercial Refrigerator) ใช้สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน Chlorofluorocarbon เฉพาะที่เป็นสารซี เอฟ ซี (CFCs) ในกระบวนการผลิต พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามโรงงานผลิตตู้เย็น ตู้แช่ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ (Commercial Refrigerator) ใช้สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (Chlorofluorocarbon) เฉพาะที่เป็นสารซี เอฟ ซี (CFCs) ในกระบวนการผลิต พ.ศ. ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอว่า ประเทศไทยเข้าร่วมลงนามเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญาเวียนนา และพิธีสารมอนทรีออล ว่าด้วยสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 เป็นต้นมา ซึ่งตามข้อกำหนดของพิธีสารดังกล่าว ประเทศไทยต้องควบคุมให้มีการลดและเลิกการผลิตและการใช้สารเคมีที่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนให้ เป็นไปตามข้อตกลง ขณะเดียวกันกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ขอรับความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากกองทุนพหุภาคี ภายใต้พิธีสารมอนทรีออลเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในภาคการผลิตตู้เย็นและตู้แช่ในเชิงพาณิชย์ในการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตมาเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ใช้สารซี เอฟ ซี และได้ดำเนินการโครงการความช่วยเหลือดังกล่าวจนเกือบแล้วเสร็จ ตามข้อเสนอเพื่อขอรับความช่วยเหลือดังกล่าว นั้น ประเทศไทยจะออกกฎหมายควบคุมมิให้มีการนำสารคลอโร

ฟลูออโรคาร์บอน (Chlorofluorocarbon) เฉพาะที่เป็นสารซี เอฟ ซี (CFCs) มาใช้ในกระบวนการผลิตตู้เย็น ตู้แช่ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ (Commercial Refrigerator) อีก

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามพิธีสารมอนทรีออลที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันไว้ และสอดคล้องกับโครงการความช่วยเหลือผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในภาคการผลิตในการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตมาเป็นเทคโนโลยี ที่ไม่ใช้สารซี เอฟ ซี อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการภาคการผลิตที่จะได้ใช้เทคโนโลยีที่ได้รับความช่วยเหลือมาใช้ในการผลิต รวมทั้งป้องกันมิให้ผู้ที่จะขอประกอบการผลิตตู้เย็น/ตู้แช่ในเชิงพาณิชย์รายใหม่ใช้สารซี เอฟ ซี ในการผลิต ซึ่งจะเป็นการสอดคล้องกับข้อตกลงที่ประเทศไทยได้ให้ไว้ จึงได้เสนอร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมดังกล่าว ซึ่งมีสาระสำคัญกำหนดห้ามโรงงานผลิตตู้เย็น ตู้แช่ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ (Commercial Refrigerator) ประเภทหรือชนิดโรงงาน ลำดับที่ 73 แห่งบัญชีท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ใช้สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน Chlorofluorocarbon) เฉพาะที่เป็นสารซี เอฟ ซี (CFCs) ในกระบวนการผลิต

3. เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยเบี่ยงปรับสำหรับโรงงานน้ำตาลทรายที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ หรือพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยเบี่ยงปรับสำหรับโรงงานน้ำตาลทรายที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ หรือพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 พ.ศ. ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

ร่างระเบียบดังกล่าว เป็นการปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายฯ ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยเบี่ยงปรับสำหรับโรงงานน้ำตาลทรายที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ หรือพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ .ศ.2527 ฉบับที่ 1 พ .ศ.2528

กำหนดหลักการให้คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจใช้ดุลพินิจในการกำหนดเบี่ยงปรับได้ตามความร้ายแรงแห่งการทำความผิด

กำหนดอัตราดอกเบี้ยในกรณีไม่ชำระเบี่ยงปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี

กำหนดเพิ่มเติมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งตรวจพบการกระทำความผิดได้รับเงิน
รางวัลนำจับด้วย

ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการที่จะใช้มาตรการอื่นใดตามที่เห็นสมควร
ภายใต้ระเบียบข้อบังคับตามกฎหมาย ว่าด้วยอ้อยและน้ำตาลทราย นอกเหนือจาก
การใช้อำนาจสั่งระงับการจัดสรร การอนุญาตให้ส่งออกและการระงับการจัด
จำหน่ายที่กำหนดไว้เดิม

4. เรื่อง การส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 11/2547 วันที่ 20
เมษายน 2547 ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาเสนอ

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2547 ว่า ควรมีการจัดตั้งพุทธศาสนสถานที่มี
ลักษณะทำนองเดียวกับพุทธมณฑลในส่วนภูมิภาคให้แพร่หลายเพิ่มขึ้น และควรส่งเสริม
ให้มีเจ้าหน้าที่เผยแผ่ทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณภาพให้มากขึ้น โดยมอบให้รอง
นายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำไป
รายงานต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคมเพื่อทราบและขอคำแนะนำเพิ่มเติม และพิจารณา
ดำเนินการต่อไป แล้วรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รายงานว่าได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 20 เมษายน 2547 และได้เสนอต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคมแล้วในการประชุม ครั้ง
ที่ 11/2547 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2547 ที่ประชุมได้ลงมติ ดังนี้

ขออนุมัติทบวงหลวงที่มีความเห็นสอดคล้องกับมหาเถรสมาคม

การสร้างอนุพุทธมณฑล หรือสถานที่ทางพระพุทธศาสนาที่มีลักษณะทำนอง
เดียวกับพุทธมณฑลในส่วนภูมิภาค มหาเถรสมาคมขออนุมัติทบวงและพร้อมที่จะ
ให้การสนับสนุน

เห็นชอบตามที่ทบวงเสนอขอให้มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งเข้ามามีบทบาทใน
การฝึกอบรมวิทยากรอาสาสมัครเพื่อทำหน้าที่เผยแผ่ทางพระพุทธศาสนา

ให้มีผู้แทนมหาเถรสมาคมเป็นที่ปรึกษาตามมติข้อ 2 ประกอบด้วย สมเด็จพระญาณ
วโรดม วัดเทพศิรินทราวาส เป็นประธานที่ปรึกษา พระพรหมวชิรญาณ วัดยาน
นาวา พระธรรมสิทธิเวท วัดสระเกศ และพระธรรมกิตติเมธี วัดสัมพันธวงศ์ เป็นที่
ปรึกษา

5. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยให้รับข้อสังเกตของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 5 ไปพิจารณาดำเนินการ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

ร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. มีสาระสำคัญ ดังนี้

กำหนดบทนิยามเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ เช่น คำว่า ให้หมายถึง "เครื่องมือแพทย์" เครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์หรือวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ เป็นต้น

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจประกาศกำหนดเรื่องเครื่องมือแพทย์ในราชกิจจานุเบกษา

ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า ประกอบด้วย "คณะกรรมการเครื่องมือแพทย์" ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการผู้แทนจากส่วนราชการเป็นกรรมการ และมีผู้ทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ อีกไม่น้อยกว่า 10 คน แต่ไม่เกิน 12 คน กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี กำหนดอำนาจหน้าที่วิธีการประชุม และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ

กำหนดการขออนุญาต การอนุญาต การจดทะเบียนสถานประกอบการ การผลิต จำหน่าย หรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักรเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์

กำหนดการเลิกกิจการและการโอนกิจการของผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ

กำหนดหน้าที่ของผู้รับอนุญาตและผู้แจ้งรายการละเอียดเกี่ยวกับการผลิต นำเข้า ขาย หรือเก็บรักษาเครื่องมือแพทย์

กำหนดให้มีฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์

กำหนดวิธีการควบคุมเครื่องมือแพทย์ปลอม ผิดมาตรฐาน เสื่อมคุณภาพ ไม่ปลอดภัยในการใช้ และการนำเข้าไม่ตรงตามที่ได้รับอนุญาต

กำหนดวิธีการโฆษณาและการส่งเสริมการขายเครื่องมือแพทย์

กำหนดอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปในสถานที่เพื่อตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ การยึดหรืออายัดเครื่องมือแพทย์ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

กำหนดวิธีการพักใช้และการเพิกถอนใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาต หรือใบรับแจ้งรายการละเอียด

กำหนดวิธีการอุทธรณ์คำสั่งของเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบทางแพ่งของผู้ผลิต นำเข้า หรือขายเครื่องมือแพทย์ ที่ ต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหายต่อผู้เสียหาย

ให้มีบทกำหนดโทษสำหรับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์

กำหนดบทเฉพาะกาล เช่น การแจ้งรายการละเอียดตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องมือ แพทย์ พ .ศ.2531 ก่อนวันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไป จนกว่าจะสิ้นอายุนับแต่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับ เป็นต้น

กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัตินี้

6. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการสนับสนุนบุคลากรและยุทธโรปกรณ์ ของไทยในการปฏิบัติการ UNMISSET

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการสนับสนุนบุคลากรและ ยุทธโรปกรณ์ของไทยในการปฏิบัติการ UNMISSET ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ และ อนุมัติในหลักการให้เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว

7. เรื่อง อนุมัติลงนามและให้สัตยาบันสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ว่าด้วยการโอนตัวผู้กระทำผิดและความร่วมมือใน การบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาในคดีอาญา

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ให้กระทรวงการต่างประเทศลง นามและให้สัตยาบันสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ ว่าด้วยการโอนตัวผู้กระทำผิดและความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตาม คำพิพากษาในคดีอาญา ในโอกาสอันเหมาะสมตามแต่จะตกลงกับฝ่ายเนเธอร์แลนด์ ต่อไป

สำหรับสาระสำคัญของร่างสนธิสัญญาฯ ดังกล่าวมีเนื้อหาสาระเช่นเดียวกับสนธิสัญญา ประเภทนี้ที่ประเทศไทยทำกับประเทศต่าง ๆ โดยกำหนดเงื่อนไขและขั้นตอนในการขอ โอนและการรับโอนตัวผู้กระทำผิดระหว่างรัฐภาคีไว้

8. เรื่อง การดำเนินงานโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ

คณะรัฐมนตรีรับทราบการดำเนินงานโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2546 และอนุมัติตามมติคณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ (กศร.) ครั้งที่ กศร. 2/2547 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2547 และให้ดำเนินการต่อไปได้ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังต่อไปนี้

ให้กระทรวงการคลังจัดตั้งบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด มีฐานะเป็น (ธพส) รัฐวิสาหกิจ โดยให้กระทรวงการคลังถือหุ้นใน ธพสทั้งหมด และให้กรมธนารักษ์ . จะทำหน้าที่ก่อสร้างและบริหาร .โดย ธพส .เป็นหน่วยงานกำกับดูแล ธพส โครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ และบริหารจัดการทรัพย์สินอื่นของรัฐตามนโยบายรัฐบาล

ให้ ธพสได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติ .ติดตามระเบียบ คำสั่ง ขอบบังคับ และมติ คณะรัฐมนตรีที่เข้ากับรัฐวิสาหกิจโดยทั่วไป ทั้งนี้ ให้ ธพสจัดให้มีระเบียบที่ . เกี่ยวกับการพัสดุ การงบประมาณ การเงินและบัญชี การบริหารงานบุคคล รวมถึง เงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการของพนักงาน และค่าตอบแทนของกรรมการ เป็นของตนเอง

ให้กรมธนารักษ์ตั้งงบประมาณเพื่อชำระค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน รวมทั้งค่าจัดหาเฟอร์นิเจอร์แทนทุกหน่วยงานในศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ โดยรัฐสนับสนุนงบประมาณค่าเช่าพื้นที่สำนักงานตลอดอายุสัญญาเช่า 30 ปี และค่าจัดหาเฟอร์นิเจอร์ โดยทยอยจ่ายเป็นเวลา 5 ปี และเป็นผู้ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับการเช่าพื้นที่ในโครงการแทนทุกหน่วยงานในโครงการ

ให้กรมธนารักษ์เปลี่ยนแปลงงบประมาณปี 2546 จำนวน 208.338 ล้านบาท ไปเป็นส่วนหนึ่งของทุนจดทะเบียนเริ่มแรกของ ธพสเพื่อใช้จ่ายในโครงการศูนย์ . ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณต่อไป (กรมธนารักษ์ได้รับจัดสรรงบประมาณปี)2546 จากงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 810.379 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการโยกย้ายหน่วยงานต่าง ๆ ออกจากพื้นที่โครงการ และค่าออกแบบแปลน ทั้งนี้ ได้เบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้หน่วยงานต่าง ๆ ไปแล้ว จำนวน 602.041 ล้านบาท(

ให้ ธพสระดมทุนผ่านนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อนำมาใช้จ่ายในการดำเนินงาน . โครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ

ให้จัดสรรพื้นที่ในศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ ตามที่กรมธนารักษ์
เสนอ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ใช้สอยสำหรับหน่วยงาน จำนวน 460,000 ตารางเมตร
พื้นที่ส่วนกลางที่หน่วยงานใช้ร่วมกัน จำนวน 49,000 ตารางเมตร พื้นที่ธุรกิจ
จำนวน 27,500 ตารางเมตร พื้นที่จอดรถ จำนวน 224,000 ตารางเมตร และพื้นที่
ทางสัญจรภายในอาคาร จำนวน 169,300 ตารางเมตร รวมเป็นพื้นที่ก่อสร้าง
อาคารทั้งสิ้นประมาณ 929,800 ตารางเมตร

9. เรื่อง กรอบแนวทางแก้ไขปัญหานี้สินเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมหรือ สงเคราะห์ของรัฐ และมาตรการแก้ไขปัญหานี้สินเกษตรกรของส่วนราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 3 หน่วยงาน

คณะรัฐมนตรีพิจารณากรอบแนวทางแก้ไขปัญหานี้สินเกษตรกรตามโครงการส่งเสริม
หรือสงเคราะห์ของรัฐ และมาตรการแก้ไขปัญหานี้สินเกษตรกรของส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 3 หน่วยงาน ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) ประธาน
กรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติเสนอ แล้วมีมติ ดังนี้

เห็นชอบกรอบแนวทางแก้ไขปัญหานี้สินเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมหรือ
สงเคราะห์ของรัฐ

เห็นชอบให้ส่วนราชการระดับกระทรวงสำรวจ ประเมินผล และจำแนกข้อมูลภาวะ
หนี้สินของเกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมหรือสงเคราะห์ของรัฐที่ส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจรับผิดชอบ โดยดำเนินการตามกรอบแนวทางที่เสนอถ้ามีกรณีที่จะ
แก้ไขปัญหาด้วยการปรับปรุงหนี้หรือจำหน่ายหนี้สูญ ให้ส่วนราชการระดับ
กระทรวงนำเสนอคณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ พิจารณา (.กบส)
ทั้งหมดในคราวเดียวกัน

อนุมัติมาตรการแก้ไขปัญหานี้สินของกรมส่งเสริมสหกรณ์และธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ และให้ความเห็นชอบให้สำนักงบประมาณ (.ส.ก.ธ)
จัดสรรงบประมาณจำนวน 32.39 ล้านบาท เพื่อชดเชยแก่ ๓ แทนเกษตรกร .ส.ก.
จากการดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าว

อนุมัติหลักการในการปรับปรุงหนี้ให้กับสมาชิกนิคม 17 แห่งของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการขยายเวลาชำระหนี้เดิมออกไปไม่เกิน
10 ปี พร้อมกับงดคิดดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

รองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) ประธาน กบส. เสนอว่า

กบสได้พิจารณากลับกรอบเรื่องหรือมาตรการแก้ไขปัญหานี้สินของเกษตรกรหรือ .
สถาบันเกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมหรือสงเคราะห์ของรัฐ ซึ่งมีอยู่กับส่วน
ราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางการแก้ไขปัญหา
หนี้สินเกษตรกรตามนัยมติคณะรัฐมนตรีวันที่6 กรกฎาคม 2536 ได้ข้อสรุป ดังนี้

1.1 ผลการดำเนินงานระหว่างปี พ .ศ.2536 - 2543 กบสเห็นชอบให้ส่วน .
รัฐวิสาหกิจ จำหน่ายหนี้สูญให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร /ราชการ
รวม76 โครงการ หนี้เงินกู้รวม 801.29 ล้านบาท มีเกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ จำนวน 194,102 ราย และสถาบันเกษตรกรได้รับประโยชน์
จำนวน 4,868 สถาบัน และเห็นชอบให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจปรับปรุง/
หนี้ให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรรวม74 โครงการ จำนวนเงินที่ให้
ความช่วยเหลือ 6,862.82 ล้านบาท มีเกษตรกรได้รับประโยชน์ จำนวน
244,741 ราย และมีสถาบันเกษตรกรได้รับประโยชน์ จำนวน 105 สถาบัน
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีหรือกระทรวงการคลังได้อนุมัติตามข้อเสนอขอของส่วน
ราชการทุกโครงการแล้ว

1.2 ผลการดำเนินการปี 2544 - 31 มีนาคม 2547 กบสเห็นชอบให้ส่วน .
หรือจำหน่ายหนี้สูญให้กับเกษตรกร/รัฐวิสาหกิจ ปรับปรุงหนี้และ/ราชการ
และสถาบันเกษตรกร โดยจำแนกเป็น ดังนี้

- 1) โครงการหรือมาตรการที่กระทรวงการคลังหรือคณะรัฐมนตรีอนุมัติ
ตามที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจเสนอแล้วจำนวน/4 โครงการ หนี้
เงินกู้ 2,183.34 ล้านบาท มีเกษตรกรได้รับประโยชน์ 180,455 ราย
- 2) โครงการหรือมาตรการที่ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจจะต้องเสนอเรื่อง/
ให้คณะรัฐมนตรีหรือกระทรวงการคลังพิจารณาจำนวน7 โครงการ
หนี้เงินกู้ 1,212.09 ล้านบาท เกษตรกรจะได้ประโยชน์ 14,551 ราย
และสถาบันเกษตรกรจะได้ประโยชน์ 7 สถาบัน
- 3) โครงการหรือมาตรการที่กระทรวงการคลังแจ้งให้ส่วนราชการทำ
เรื่องเสนอ เพื่อขอความเห็นชอบจากเจ้าของแหล่งเงินทุน จำนวน 2
โครงการ หนี้เงินกู้ 6.58 ล้านบาท เกษตรกรจะได้รับประโยชน์ 143
ราย และสถาบันเกษตรกรจะได้รับประโยชน์ 2 สถาบัน

กบสขอเสนอกรอบแนวทางแก้ไขปัญหานี้สินเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมหรือ .
สงเคราะห์ของรัฐ สรุปได้ดังนี้

2.1 การวินิจฉัยโครงการเพื่อให้การช่วยเหลือ

- 1) การวินิจฉัยความเป็นโครงการส่งเสริมหรือสงเคราะห์ของรัฐ

2) การวินิจฉัยโครงการที่มีสถานะไม่ปกติ

3) การวินิจฉัยการดำเนินงานตามโครงการไม่ประสบผลสำเร็จ

2.2 แนวทางพิจารณาเพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหานี้สิน

1) กรณีแก้ไขปัญหาโดยวิธีการปรับปรุงหนี้

2) กรณีแก้ไขปัญหาโดยวิธีการจำหน่ายหนี้สูญ

2.3 แนวทางในการดำเนินงานตามกรอบให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจในสังกัดแต่ละกระทรวงสำรวจประเมิน และวิเคราะห์โครงการเพื่อจำแนกและจัดกลุ่มโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบว่า กลุ่มโครงการใดที่สามารถบริหารจัดการเองได้ กลุ่มโครงการใดที่จะต้องได้รับการแก้ไขปัญหานี้สินโดยผ่าน กบส ซึ่งจะต้องจำแนกว่าโครงการที่ใช้มาตรการปรับปรุงหนี้หรือใช้มาตรการจำหน่ายหนี้สูญมีจำนวนกี่โครงการ จำนวนเกษตรกรในโครงการกี่ราย จำนวนเงินที่ขอปรับปรุงหนี้หรือจำหน่ายหนี้สูญมีจำนวนเท่าไร มีกลุ่มโครงการใดที่จะขอหรือไม่ขอเงินชดเชยจากรัฐบาล ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการระดับกระทรวงนำกลุ่มโครงการที่จะแก้ไขปัญหาด้วยการปรับปรุงหนี้หรือจำหน่ายหนี้สูญเสนอ กบสพิจารณาทั้งหมดในคราวเดียวกัน

ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจเสนอมาตรการ/แก้ไขปัญหานี้สินเกษตรกรตามกรอบแนวทางแก้ไขปัญหานี้สินเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมหรือสงเคราะห์ของรัฐ ดังนี้

3.1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ขอจำหน่ายหนี้สูญโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมจังหวัดพิจิตร จำนวน 24.54 ล้านบาท ปัจจุบันมีเกษตรกรค้างชำระหนี้ 64 ราย ทั้งนี้ ๕.๘.๖. ได้หยุดคิดดอกเบี้ยกับเกษตรกรตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2545 กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงขอจำหน่ายหนี้สูญจำนวนดังกล่าวให้เกษตรกร และขอให้รัฐบาลชดเชยเงินแก่ ๕ จำนวน .๘.๖.22.10 ล้านบาท โดย ๕ ต้องรับภาระเอง จำนวน .๘.๖.2.44 ล้านบาท

3.2 ๕ขอจำหน่ายหนี้ในส่วนที่ให้การสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรใน .๘.๖.โครงการเกษตรกรรวมจอมทอง และโครงการผลิตลูกโคนมพันธุ์ผสมในเขตกลาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน.๖.๖.10.28 ล้านบาท ปัจจุบันมีเกษตรกรจำนวน 131 ราย ที่ค้างชำระหนี้ ๕จึงหยุดคิดดอกเบี้ยกับเกษตรกร .๘.๖.ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2539 แต่เกษตรกรก็ยังไม่สามารถชำระหนี้ได้ ๕จึงขอจำหน่ายหนี้เงินกู้ดังกล่าวออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญ และขอให้ .๘.๖.รัฐบาลชดเชยเงินแทนเกษตรกร จำนวน10.28 ล้านบาท

3.3 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอปรับปรุงหนี้ให้กับสมาชิกนิคม 17 แห่ง หนี้เงินกู้ 995.04 ล้านบาท ปัจจุบันมีสมาชิกนิคมจำนวน 17,148 ราย ที่ค้างชำระหนี้ โดยอยู่ในนิคมตามภาคต่าง ๆ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงขอปรับปรุงหนี้ให้กับสมาชิกของนิคมทั้ง 17 แห่ง โดยขอขยายเวลาชำระหนี้เดิมออกไปไม่เกิน 10 ปี พร้อมกับงดคิดดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

10. เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ พ.ศ. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ พ.ศ. มีสาระสำคัญ ดังนี้

ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ พ.ศ.2541 และนำข้อกำหนดในระเบียบดังกล่าวมากำหนดไว้ในร่างระเบียบนี้

แก้ไขนิยามคำว่า ให้รวมถึงภัยสงคราม ภัยอันเนื่องมาจากการกระทำของ "ภัยพิบัติ" ผู้ก่อการร้าย และกรณีเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง

แก้ไขผู้รักษาการตามระเบียบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นปลัดกระทรวงการคลัง

ให้กระทรวงการต่างประเทศมีเงินอุดหนุนราชการตามจำนวนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง เพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับความเดือดร้อนในต่างประเทศได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมกรณีเกิดภัยพิบัติ กรณีต้องโทษในทางอาญา กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม กรณีเดินทางกลับภูมิลำเนาในประเทศไทย กรณีจัดการศพคนไทยที่ถึงแก่ความตายในต่างประเทศ และกรณีเหตุจำเป็นเร่งด่วน

กำหนดให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศมีอำนาจบริหารจัดการเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการบริหารจัดการเงินอุดหนุนราชการดังกล่าว

การพิจารณาให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับความเดือดร้อนในต่างประเทศใน ลักษณะจ่ายขาด หรือในลักษณะที่จะต้องมีการชดใช้เงินคืนทางราชการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงการต่างประเทศกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมและหลักความเสมอภาค

การให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับความเดือดร้อนในต่างประเทศ กรณีที่จะต้องมีการชดใช้เงินคืนทางราชการให้กระทรวงการต่างประเทศต้องจัดให้มีการทำหนังสือรับรองการชดใช้เงินคืนและทำสัญญารับสภาพหนี้ในกรณีที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินคืนทั้งหมดเมื่อทวงถามสำหรับหนังสือรับรองการชดใช้เงินคืนและสัญญารับสภาพหนี้ให้เป็นไปตามแบบที่กระทรวงการต่างประเทศกำหนด โดยความเห็นชอบจากสำนักงานอัยการสูงสุด และให้กระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้เรียกเก็บเงินคืนจากผู้ได้รับความช่วยเหลือ แล้วนำเงินนั้นส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

ในกรณีที่มีการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับความเดือดร้อนในต่างประเทศใน เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ และไม่มีเงินงบประมาณรายจ่ายสนับสนุนเพื่อโอน ชดใช้เงินทดรองราชการที่ได้จ่ายไปแล้วในปีงบประมาณนั้นได้ทัน ให้นำ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปเบิกจากเงินงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณถัดไป โดยให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

11. เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการยุทธภัณฑ์ของกระทรวงกลาโหมเพื่อการ ผ่อนผันขอยกเว้นค่าอากรทางศุลกากร

คณะรัฐมนตรีอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรายการยุทธภัณฑ์ของกระทรวงกลาโหมเพื่อการ ผ่อนผันขอยกเว้นค่าอากรทางศุลกากร ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ

กระทรวงกลาโหมเสนอรายงานฯ ในสถานการณ์ที่การก่อการร้ายได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น การคุ้มครองดูแลความปลอดภัยของบุคคลสำคัญ และแขกต่างประเทศของ กระทรวงกลาโหม และส่วนข้าราชการอื่น ๆ มีความจำเป็นต้องใช้รถยนต์นั่งกันกระสุน และรถยนต์ที่มีอุปกรณ์ใช้ป้องกันการก่อการร้ายในรูปแบบต่าง ๆ แต่เนื่องจากรายการ ดังกล่าว ไม่ได้บรรจุไว้ในบัญชีรายการยุทธภัณฑ์ของกระทรวงกลาโหม เพื่อการขอยกเว้นค่าอากรทางศุลกากร จึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องดังกล่าว

12. เรื่อง งบประมาณจากงบกลาง สนับสนุนโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเพื่อรองรับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านคนพิการทั่ว ประเทศ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใช้เงิน
งบประมาณจากงบกลาง ปีงบประมาณ 2547 เป็นเงิน 19,726,000 บาท เพื่อสนับสนุน
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อรองรับการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลด้านคนพิการทั่วประเทศได้ตามที่เสนอ โดยให้รับประเด็นอภิปราย ข้อเสนอ
และข้อมูลเพิ่มเติมของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 3 ไป
ดำเนินการด้วย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รายงานว่าการประชุมเชิงบูรณา
การ เรื่องยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม
2545 ณ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานด้านคนพิการ ซึ่งเรื่องที่
สำคัญประการหนึ่งก็คือ การเป็นแม่ข่ายฐานข้อมูลด้านคนพิการ และการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลกับสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อ
ประโยชน์ในการนำข้อมูลจากสมุดประจำตัวคนพิการเข้าไว้ในบัตรประจำตัวประชาชน
แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการใช้บัตรประชาชนเพียงใบ
เดียว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงได้ทำการพัฒนาระบบงาน
คอมพิวเตอร์ เพื่อการจัดการข้อมูลด้านคนพิการที่มีอยู่เดิมให้ทันสมัย และสามารถจะ
รองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันที่ทันสมัยกว่าได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพภายใต้ "โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อ
รองรับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านคนพิการทั่วประเทศ" ภายในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น
20,000,000 บาท ประกอบด้วย

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมอุปกรณ์จัดการข้อมูลกลางบนเครือข่าย 4,000,000
บาท

โปรแกรมระบบปฏิบัติการ 2,000,000 บาท

โปรแกรมระบบการจัดการฐานข้อมูล 4,000,000 บาท

อุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย 6,000,000 บาท

ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนระบบข้อมูล ออกแบบและพัฒนางานคอมพิวเตอร์
2,750,000 บาท

ศึกษาวิเคราะห์ วางแผน พัฒนาระบบข้อมูล 150,000 บาท

ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ 124,000 บาท

พัฒนาโปรแกรม 2,476,000 บาท

เครื่องมือโครคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 1,250,000 บาท

และในปีงบประมาณ 2547 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 274,000 บาท เพื่อดำเนินการในส่วนของการศึกษา วิเคราะห์ และการออกแบบระบบเท่านั้น เนื่องจากความจำเป็นที่ได้รับมอบหมายตามบัญชานายกรัฐมนตรีเป็นภารกิจเร่งด่วน จึงได้ขอแปรญัตติงบประมาณเพิ่มเติมในโครงการฯ อีกเป็นจำนวนเงิน 19,726,000 บาท แต่ไม่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจัดสรรงบประมาณ

13. เรื่อง ขอซื้อผลิตภัณฑ์โครงการส่วนพระองค์โดยวิธีพิเศษ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้สิทธิพิเศษเพื่อให้ส่วนราชการสามารถจัดซื้อผลิตภัณฑ์จากโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดาได้ ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอว่า

โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เป็นโครงการทดลองด้านการเกษตร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้นภายในพระราชวังสวนจิตรลดา เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรและบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะในเรื่องการเลี้ยงโคนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทาน

ในปี 2545 ได้เกิดภาวะนมดิบล้นตลาดเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้รับความเดือดร้อน โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา จึงต้องจัดสร้างโรงนมเยว เอช ที ขึ้นเพื่อรับซื้อนมดิบคุณภาพดีจากเกษตรกร โดยให้ราคาตามที่รัฐบาลกำหนด เพื่อให้เกษตรกรสามารถดำรงอยู่ได้ และผลิตนมเยว เอช ที จากนมสดแท้ 100 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ราคาต้นทุนการผลิตสูงและการแข่งขันของตลาดนมบรรจุกล่องสูงมากในปัจจุบัน และโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการผลิตเพื่อเป็นตัวอย่างมิได้หวังผลกำไรทางการค้า

โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา สังกัดสำนักพระราชวัง ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการ จึงมีความประสงค์ที่จะขอความอนุเคราะห์เพื่อเปิดโอกาสให้โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ร่วมเสนอนมเยวเอชทีจิตรลดา และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ผลิตได้จากโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เพื่อให้หน่วยราชการอื่นที่สนใจ สามารถจัดซื้อได้ด้วยวิธีกรณีพิเศษ เช่นเดียวกับหน่วยราชการอื่นที่มีรายชื่อตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

14. เรื่อง อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2547 งบกลาง

คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการตามที่สำนักงบประมาณเสนอ ให้นำหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในวงเงินไม่เกิน 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนให้แก่จังหวัดต่าง ๆ โดยให้กองบัญชาการทหารสูงสุดทำความเข้าใจตกลงในรายละเอียดด้านการเงินกับสำนักงบประมาณในแต่ละรายการต่อไปตามที่นายกรัฐมนตรีมีบัญชา

สำนักงบประมาณเสนอรายงาน ว่า นายกรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องที่สำคัญและมีความจำเป็นเร่งด่วน ให้แก่จังหวัดต่าง ๆ ในวงเงินไม่เกิน 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาทถ้วน) โดยให้กองบัญชาการทหารสูงสุดทำความเข้าใจตกลงในรายละเอียดด้านการเงินกับสำนักงบประมาณในแต่ละรายการต่อไป และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2538

15. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดทางอนุมัติ ด้านพรมแดน และด้านศุลกากร จันทบุรี พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดทางอนุมัติ ด้านพรมแดน และด้านศุลกากรจันทบุรี พ.ศ. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงการคลังเสนอว่า กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านดวงอำเภอคมเรียง จังหวัดพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา สมควรกำหนดให้ทางถนนจากเขตแดนราชอาณาจักรกัมพูชามาถึงด้านศุลกากรจันทบุรีเป็นทางอนุมัติ และตั้งด่านพรมแดนบ้านแหลมขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการไปมาติดต่อค้าขายให้แก่ประชาชนทั้งสองประเทศ รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการตรวจตราและป้องกันการลักลอบหนีศุลกากร และหลีกเลี่ยงการเสียภาษีศุลกากรบริเวณชายแดนทางบกด้านนี้

ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มีสาระสำคัญกำหนดทางอนุมัติ ด้านพรมแดน และด้านศุลกากรจันทบุรี สำหรับเขตแดนทางบกระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา

16. เรื่อง แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน 2547)

คณะรัฐมนตรีพิจารณาแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน 2547) ตามที่สำนักงาน ป.ป.ส. เสนอแล้วมีมติ ดังนี้

เห็นชอบแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด)26 มิถุนายน 2547)

สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษดังกล่าว โดยเน้นการจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษขึ้นในส่วนกลาง ณ บริเวณท้องสนามหลวง โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีในส่วนกลาง และในทุกพื้นที่จังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ มีบุคคลสำคัญของจังหวัด / กิ่งอำเภอ เป็นประธานในพิธี/อำเภอ

เห็นชอบกำหนดการจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษตามข้อเสนอ ข้อ 2 ในวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2547 หรือวันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2547 เวลา 07.00 - 07.30 น . ทั้งนี้ เพื่อให้ลักษณะของพิธีการจัดงานมีแนวทางและรูปแบบรวมทั้งเวลาเช่นเดียวกัน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมพิเศษ ภายใต้กรอบแนวคิด "ความภูมิใจในการเป็นคนไทย เชื่อมั่นในความเป็นไทย ที่ร่วมกันเป็นพลังแผ่นดิน และมีส่วนร่วมเฝ้าระวังปัญหาเสพติดจนทำให้ยาเสพติดเบาบางไปจากแผ่นดินไทย" กำหนดให้มีการปฏิบัติ ดังนี้

ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ในวงกว้างผ่านสื่อทุกประเภท เพื่อให้ภาคีพลังแผ่นดินจากทุกภาคส่วนของสังคม และประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์ ความมุ่งมั่น และความชื่นชมยินดีที่แสดงให้เห็นถึง ความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทย เชื่อมั่นใน "ความเป็นไทย ที่ร่วมกันเป็นพลังแผ่นดิน และมีส่วนร่วมเฝ้าระวังปัญหาเสพติดรวมทั้ง "จนทำให้ยาเสพติดเบาบางไปจากแผ่นดินไทยของเชิญชวนให้สวมเสื้อขาว โดยพร้อมเพรียงกันในวันที่ 26 มิถุนายน 2547

ขอความร่วมมือผู้บริหารประเทศ ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่พนักงานของ/หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรส่วนท้องถิ่น ร่วมสวมเสื้อขาว เพื่อเป็น

แบบอย่างและแสดงเจตนารมณ์ความมุ่งมั่น และความชื่นชมยินดี ในวันที่ 26 มิถุนายน 2547

ขอความร่วมมือหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันเป็นภาคีพลังแผ่นดินจัด/กิจกรรมรณรงค์ป้องกันในช่วงสัปดาห์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 19 - 26 มิถุนายน 2547 ณ จุดนัดหมายในแต่ละพื้นที่ ภายใต้กรอบแนวคิด ความ "ภาคภูมิใจในการเป็นคนไทย เชื่อมั่นในความเป็นไทย ที่ร่วมกันเป็นพลังแผ่นดิน และมีส่วนร่วมเฝ้าระวังปัญหาเสพติดจนทำให้ยาเสพติดเบาบางไปจากแผ่นดินไทยและสัญลักษณ์พลัง "พลังแผ่นดิน ขจัดสิ้นยาเสพติด" โดยใช้คำขวัญ "แผ่นดิน

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการสถานบันเทิงให้ศิลปิน นักแสดง พิธีกรรายการ เชิญชวนให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าสวมเสื้อขาวทั่วประเทศ ออกมาพร้อมกันและร่วมเป็นหนึ่งในภาคีพลังแผ่นดินในการเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในวันที่ 26 มิถุนายน 2547 ณ จุดนัดหมายที่มีการจัดงานในแต่ละพื้นที่

ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ และกรมประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานหลักให้ทุกหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมวัน/ต่อต้านยาเสพติด เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในช่องทางที่มีอยู่

หน่วยงานองค์กรอื่น ๆ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของตัวเอง/

ด้านการจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษ

กิจกรรมในช่วงสัปดาห์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (19-26 มิถุนายน 2547)

ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกรุงเทพมหานคร ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด และหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ / ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและในระดับพื้นที่ กำหนดจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะในช่วงสัปดาห์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (19-26 มิถุนายน 2547) เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน กลุ่มองค์กรต่าง ๆ และ/ประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันที่แสดงให้เห็นถึงการรู้จักสามัคคี เกิดความรักในผืนแผ่นดินไทยมาตุภูมิอันเกิด การดำรงไว้ซึ่งความมุ่งหมายที่จะเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน และการถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 ได้แก่ การทำความสะอาดหรือพัฒนาปรับปรุงพื้นที่สถานที่ / / มั่วสุมในหมู่บ้าน / สาธารณะ เช่น โรงเรียน ศาสนสถาน แหล่งรกร้าง ชุมชน ลานกีฬาของชุมชน ฯลฯ การล้างท่อระบายน้ำ ขุดลอกคูคลอง การ

พัฒนาสภาพแวดล้อมบริเวณรอบโรงงานหรือสถานประกอบการ การ
บรรเทาสาธารณภัยในชุมชนหรือสถานที่สำคัญ เป็นต้น

กิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติด)26 มิถุนายน 2547)

2.1 ส่วนกลาง

ให้สำนักงาน ปศุศนย์อำนวยบริการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด .ส.ป.
แห่งชาติ และศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักหรือเป็นเจ้าภาพร่วมกัน
ในการจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษขึ้นในส่วนกลาง ณ บริเวณท้อง
สนามหลวง ในวันที่ 26 มิถุนายน 2547 หรือวันที่ 27 มิถุนายน
2547 โดยระดมพลังแผ่นดินครั้งยิ่งใหญ่จากทุกภาคส่วนของสังคม
และประชาชนทุกหมู่เหล่าในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ได้พร้อมใจกันสวมเสื้อขาวออกมาพร้อมกัน ณ บริเวณ
ท้องสนามหลวง โดยจะมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีในระหว่าง
เวลา 07.00 - 07.30 น.เพื่อร่วมกันเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ .
และพร้อมใจกันร้องเพลงสดุดีมหาราชา ตลอดจนกล่าวคำปฏิญาณ
ตนและการแสดงเจตนารมณ์ ความมุ่งมั่น และความซื่อสัตย์ที่
ความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทย เชื่อมั่นใน " แสดงให้เห็นถึงความ
เป็นไทยร่วมกันเป็นพลังแผ่นดิน และมีส่วนร่วมเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพติดจนทำให้ยาเสพติดเบาบางไปจากแผ่นดินไทยรวมทั้งรวม " .
ในพิธีเปิดงานมหกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นภายใน
บริเวณท้องสนามหลวง เพื่อแสดงผลงานของภาคพลังแผ่นดินที่จะ
ร่วมต่อสู้เอาชนะยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและเป็นไปอย่างยั่งยืน เช่น
พลังเยาวชน พลังครอบครัว พลังชมรม To Be Number One พลัง
ผู้ประสานพลังแผ่นดิน พลังลูกเสือชาวบ้าน พลังภาคเอกชน และ
ธุรกิจเอกชน พลังชุมชน เป็นต้น

ให้หน่วยงาน/องค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางที่มีแผนงาน/
โครงการที่จะจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
)26 มิถุนายน 2547) ดำเนินการตามกรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ที่
เป็นไปในแนวทางและทิศทางเดียวกัน

2.2 จังหวัด และอำเภอกิ่งอำเภอ/

ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้
เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอกิ่งอำเภอ กำหนดการจัดงานและจัด/
กิจกรรมรณรงค์พิเศษขึ้นในวันที่26 มิถุนายน 2547 หรือวันที่ 27
มิถุนายน 2547 ไปพร้อม ๆ กันทุกพื้นที่จังหวัด อำเภอกิ่งอำเภอ ณ /

กึ่ง/จุดนัดหมายบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด และที่ว่าการอำเภอ
อำเภอ โดยลักษณะของพิธีการให้มีแนวทางและรูปแบบการ
ดำเนินงาน รวมทั้งเวลาในการจัดงานเหมือนกันกับในส่วนกลาง
และมีบุคคลสำคัญของจังหวัด อำเภอ กึ่งอำเภอ เป็นประธานใน /
พิธี สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดที่จะจัด
ให้มีเสริมหรือเพิ่มเติมขึ้นให้ขึ้นไปตามความเหมาะสม และความ
พร้อมของจังหวัด อำเภอ กึ่งอำเภอ/

งบประมาณดำเนินการ

ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด อำเภอองค์กรในแต่ละพื้นที่/กึ่งอำเภอ หรือหน่วยงาน/
) ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26
มิถุนายน 2547) โดยใช้งบประมาณและทรัพยากรตามแผนงานโครงการ/
ที่มีอยู่ในพื้นที่

ให้สำนักงาน ป.เปิดช่องทางหรือกำหนดแนวปฏิบัติรองรับให้แก่ศูนย์ .ส.ป.
ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ
กึ่งอำเภอ ได้นำงบประมาณฉุกเฉินด้านการ/เอาชนะยาเสพติดอำเภอ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่มีอยู่ในแต่ละจังหวัด เพื่อนำมาใช้ในการ
จัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษ หรือการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย

17. เรื่อง รายงานผลการกู้เงินภายใต้โครงการเงินกู้รัฐบาลญี่ปุ่น ครั้งที่ 28

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานการลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทาง
การเงินระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น รวมทั้งการลงนามในสัญญาเงินกู้และร่าง
สัญญาค้ำประกันเงินกู้ สำหรับโครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง เป็นผู้ลงนามในนามของรัฐบาลไทย และเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำ
ประเทศไทย เป็นผู้ลงนามในนามรัฐบาลญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2547 โดยมีวงเงินให้
กู้ผ่านธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JBIC) จำนวน 44,852 ล้าน
เยน

18. เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ไตร มาสที่ 4 ปี 2545 และไตรมาสที่ 1 - 3 ปี 2546

คณะรัฐมนตรีรับทราบ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของ
บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2545 และไตรมาสที่ 1 - 3 ปี 2546
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2545 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2546) ดังนี้

การรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2546 บสทได้รับโอน .
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพมาแล้วทั้งสิ้น 16,669 ราย มูลค่าทางบัญชีสุทธิประมาณ
780,873 ล้านบาท โดยมีราคาปรับโอนต่อมูลค่าทางบัญชีเท่ากับร้อยละ 34.70
นอกจากนี้ ตั้งแต่ไตรมาส 2 ของปี 2546 บสทได้เริ่มรับโอนสินทรัพย์ด้อย .
คุณภาพที่มียอดหนี้คงค้าง ตั้งแต่ 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท ราย)
จากสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย์ของรัฐ และภายหลังจากที่ (ย่อย
ได้รับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และมีการตรวจสอบข้อมูลพร้อมกันยืนยัน .บสท
ราคาปรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเรียบร้อยแล้ว บสทได้ทยอยชำระค่าสินทรัพย์ .
ด้อยคุณภาพที่รับโอน โดย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2546 บสทได้ออกตัวสัญญา .
ใช้เงินที่อ่าวาล์โดยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินไปแล้วเป็น
มูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 239,860 ล้านบาท

การบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

- 2.1 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2546 บสทได้บริหารจัดการสินทรัพย์ด้อย .
คุณภาพจนมีข้อยุติแล้วทั้งสิ้น จำนวน 3,800 ราย มูลค่าตามบัญชีที่รับโอน
รวม 632,055 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 80.94 ของสินทรัพย์ด้อย
คุณภาพที่ได้รับโอนสุทธิทั้งหมด
- 2.2 ลูกหนี้ที่มีข้อยุติส่วนใหญ่อยู่ในประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 31.22 มีมูลค่าทางบัญชีประมาณ 197,349 ล้านบาท รองลงมาคือ
ธุรกิจอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 30.81 มีมูลค่าทางบัญชี ประมาณ
194,750 ล้านบาท
- 2.3 ลูกหนี้ที่ บสทได้พิจารณาอนุมัติ .ให้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ปรับโครงสร้าง/
ฟื้นฟูกิจการ จำนวน/กิจการ 1,564 ราย มูลค่าทางบัญชี ประมาณ
354,081 ล้านบาท มีมูลค่าตามแผนใหม่รวมประมาณ 225,571 ล้านบาท
- 2.4 บสทได้ประมาณการอัตราที่คาดว่าจะได้ชำระคืนจากแผนการชำระเงิน .
ปรับโครงสร้างกิจการหรือผ่าน/คืนของลูกหนี้ที่ได้ปรับโครงสร้างหนี้
กระบวนการฟื้นฟูกิจการในศาลล้มละลายกลางอยู่ที่ประมาณร้อยละ 47.11
ของมูลค่าตามบัญชีของหนี้ที่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้ปรับโครงสร้าง/
ฟื้นฟูกิจการ/กิจการ

การแก้ไขหนี้ภาคธุรกิจต่างๆ เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

3.1 กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ลูกหนี้ในกลุ่มธุรกิจนี้ บสทได้บริหารจัดการ .
จนได้ข้อยุติแล้วจำนวน795 ราย มูลค่าทางบัญชีรวม 197,349 ล้านบาท

3.2 กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม จนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2546 บสทได้บริหาร .
จัดการลูกหนี้ในกลุ่มธุรกิจนี้ จนได้ข้อยุติแล้วจำนวน714 ราย มูลค่าตาม
บัญชีที่รับโอน 194,750 ล้านบาท สำหรับสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่อยู่
ระหว่างการบริหารจัดการจำนวน 724 ราย มูลค่าทางบัญชีประมาณ
48,873 ล้านบาท บสทคาดว่าจะดำเนินการบริหารจัดการให้ได้ข้อยุติ .
ภายในสิ้นปี2546

แผนงานประจำปี 2546 บสทได้จัดทำแผนงานประจำปี . 2546 โดยกำหนดเป็น
กรอบยุทธศาสตร์ 7 ประการที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ดังนี้

4.1 การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่มีศักยภาพ

4.2 การปรับโครงสร้างกิจการเป็นรายสาขา

4.3 ส่งเสริมและประสานให้สถาบันการเงิน นักลงทุนและสถาบันอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนด้านเงินทุนและความเชี่ยวชาญ

4.4 การจำหน่ายสินทรัพย์ที่ บสทได้รับจากการตีโอนทรัพย์สินชำระหนี้ หรือ .
จำหน่ายหลักประกัน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพย์สิน/จากการบังคับจำนวน
รับโอนจากลูกหนี้

4.5 การจัดการให้สถาบันการเงินรับโอนลูกค้าที่ผ่านการปรับโครงสร้างหนี้ /
กิจการแล้ว กลับสู่ระบบ

4.6 การพัฒนาปรับปรุงระบบงาน รวมทั้งประสานงานกับสถาบันการเงินและ
ลูกหนี้

4.7 การสร้างความโปร่งใส และเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของ บสท.

ผลการดำเนินการที่สำคัญในไตรมาสที่ 4 ปี 2545 และไตรมาสที่ 1 - 3 ปี 2546

5.1 บสทได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้ .มและเพิ่มอัตรากำลังให้มีความ
เหมาะสมกับการกิจของ บสทและรองรับการปฏิบัติงานให้เพียงพอกับ .
ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

5.2 บสทได้เริ่มดำเนินการโครงการจัดตั้งห้องข้อมูลเพื่อเปิดเผยข้อมูลการ .
บริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินต่อสาธารณชนทั่วไป

5.3 บสทได้ก ำหนดแนวทางปฏิบัติในการชำระดอกเบี้ยตัวสัญญาใช้เงิน
ประจำงวดปี 2544 และปี 2545

5.4 บสทได้เริ่มโครงสร้างจัดจ้างผู้บริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ .

5.5 บสทให้เป็นผู้บริหาร (มหาชน) ได้ว่าจ้างธนาคารกรุงไทย จำกัด .
โดยมีเป้าหมายให้การบริหารจ .สินทรัพย์ด้วยคุณภาพให้ บสทจัดการ
สินทรัพย์ส่วนนี้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2547

5.6 บสทได้ว่าจ้างวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล รวบรวมและ .
.ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของ บสท

5.7 บสท .ได้เริ่มให้บริการลูกหนี้ที่ต้องการนำทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหรือ
ทรัพย์สินนอกหลักประกันมาฝากขายกับ บสท.

5.8 ในการดำเนินการจัดการบริหารหนี้ด้วยคุณภาพ บสทได้ยึดหลักการ .
กำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกหนี้สถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ และสาธารณชน

19. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 (เพิ่มเติมข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการ ขนส่ง)

คณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 (เพิ่มเติมข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัย
ในการขนส่ง) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ แล้วมีมติดังนี้

อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ออกตามความใน (.... .ศ.พ) ..
.ศ.พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ2522 (เพิ่มเติมข้อกำหนดว่าด้วยความ
ปลอดภัย ในการขนส่งที่กระทรวงคมนาคม (คมนาคม และส่งให้สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้เพิ่มเติมมาตรการต่าง ๆ ตาม
ประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2.1
(ฝ่ายความสงบเรียบร้อยและแรงงานแล้วดำเนินการต่อไปได้ (

ให้กรมการขนส่งทางบกรับความเห็นและข้อสังเกตตามประเด็นอภิปรายของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2.1 (ฝ่ายความสงบ
เรียบร้อยและแรงงานที่ขอให้กรมการขนส่งทางบกเร่งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงเจตนาที่ดีในการดำเนินงานครั้งนี้ว่า มุ่งจะทำให้
ประชาชนได้รับความคุ้มครองด้านความปลอดภัยยิ่งขึ้น

ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มีสาระสำคัญ ดังนี้

กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ .ศ.2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ .ศ.2522 กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยของผู้โดยสารในการจัดให้มีที่สำหรับติดข้อต่อข้อสกุล และเลขที่ใบอนุญาตขับรถ ยังมีความไม่เหมาะสมและยังไม่ครอบคลุมถึงการประกอบการขนส่งบางประเภท รวมทั้งพฤติกรรมผู้ประจำรถบางรายได้กระทำการอันไม่สมควร ซึ่งขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ก่อให้เกิดความเดือดร้อนและไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ

เพิ่มเติมข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง โดยการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ .ศ.2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ .ศ.2522 เพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองด้านความปลอดภัยยิ่งขึ้นและสามารถกำกับดูแลและลงโทษผู้ประจำรถที่กระทำการอันไม่สมควร โดยมีสาระที่เพิ่มเติมสรุปได้ ดังนี้

- 2.1 เพิ่มเติมให้การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก ซึ่งเป็นการขนส่งสาธารณะประเภทหนึ่งต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยทุกข้อเช่นเดียวกับการขนส่งสาธารณะประเภทอื่น ๆ
- 2.2 เพิ่มเติมกรณีผู้ขับรถเสพยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท เป็นข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยที่ห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ขับรถ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อห้ามตามบัญญัติแห่งกฎหมาย ว่าด้วยการขนส่งทางบก
- 2.3 การจัดให้มีข้อมูลภายในตัวรถได้เพิ่มเติมสถานที่และวิธีการติดข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขับรถและกำหนดรูปแบบบัตรข้อมูลต้องให้เป็นตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เพื่อให้การติดข้อมูลผู้ขับรถมีความชัดเจนและครอบคลุมรถทุกมาตรฐาน และให้รูปแบบบัตรเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
- 2.4 เพิ่มเติมสาระเกี่ยวกับการกระทำอันควรขายหน้า หรือการกระทำลามกของผู้ประจำรถในขณะปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้สามารถควบคุมกำกับดูแลและลงโทษผู้ประจำรถที่กระทำการไม่สมควร

20. เรื่อง อนุมัติแผนยุทธศาสตร์งบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2547 ค่าตอบแทนและการประกาศแนวเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

คณะรัฐมนตรีพิจารณาแผนยุทธศาสตร์งบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2547 ค่าตอบแทน และการประกาศแนวเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามที่คณะกรรมการ บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (กพท.) เสนอ แล้วมีมติ ดังนี้

อนุมัติหลักการนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พ .ศ.2547 - 2550

เห็นควรให้ยกเว้นหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2543 และ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2543 เป็นการเฉพาะคราว โดยอนุมัติ ค่าตอบแทนผู้อำนวยการ อพท้อตราค่าเบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอื่น . ของประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการที่ปรึกษาและอนุกรรมการ ตามความเห็น และหากในโอกาสต่อไปคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกับการ .ร.พ.ของสำนักงาน ก ปรปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของ ผู้อำนวยการองค์การมหาชน ตามที่สำนักงาน กจะได้ออกต่อไป ก็ให้ .ร.พ. พิจารณากำหนดอัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของ .กพท ผู้ผู้อำนวยการองค์การมหาชนใหม่ ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

อนุมัติหลักการร่างประกาศ กพทเรื่อง การกำหนดแนวเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการ . ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง และให้ส่งสำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

วงเงินค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2547 เห็นควรให้ความ เห็นชอบวงเงินในเบื้องต้น จำนวน 149,450,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านสี่) (แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยใช้จ่ายงบประมาณจากงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อ การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2547 - 2550) ประกอบด้วย

วิสัยทัศน์ บริหารและพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อความเป็นเลิศเป็นที่ใฝ่ฝันของ นักท่องเที่ยวทั่วโลก

นโยบาย

- 1) อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษให้ดำรงคุณค่าและมีความยั่งยืน
- 2) บูรณาการการพัฒนาและการบริหารจัดการพื้นที่พิเศษอย่างมีเอกภาพและ ธรรมภิบาล
- 3) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษสู่ระดับสากล

4) เพิ่มการจ้างงาน สร้างรายได้ และกระจายประโยชน์สู่ประชาชนทุกระดับ

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเอกภาพและบูรณาการการบริหารจัดการอย่างสมดุล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นเลิศของแหล่งท่องเที่ยวและการบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความพร้อมในการแข่งขัน

21. เรื่อง โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ด้านความมั่นคง)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการและงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ในการประชุมคณะรัฐมนตรี รวม 3 โครงการ วงเงินงบประมาณ 51 ล้านบาท ดังนี้

เห็นชอบโครงการเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านความมั่นคง ของกระทรวงยุติธรรม จำนวน (2 โครงการ วงเงินงบประมาณ 12 ล้านบาทดังนี้ 1) โครงการสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม วงเงินงบประมาณ 7 ล้านบาท 2) โครงการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการกระทำ ความผิดของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส วงเงินงบประมาณ 5 ล้านบาท

เห็นชอบในหลักการโครงการพลังมวลชน พลังแผ่นดินก่อสร้างฐานถิ่นสันติสุขของ - กระทรวงมหาดไทย วงเงินงบประมาณ 39,000,000 บาท ทั้งนี้ให้ กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบรายละเอียดโครงการอีกครั้ง เพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกับโครงการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน

ทั้งนี้ ให้ใช้จ่ายงบประมาณโครงการดังกล่าวข้างต้น จากงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 งบกลางรายการเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน และการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

22. เรื่อง รายงานผลการร่วมจัดงานระหว่างโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น และโครงการ "Silk Road To Milan"

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการร่วมจัดงานระหว่างโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น ร่วมกับ โครงการ "Silk Road To Milan" ของ บริษัท การบินไทย (มหาชน) จำกัด ซึ่ง

ทำการเปิดสายการบิน กรุงเทพฯ-มิลาน อย่างเป็นทางการ โดยจัดให้มีการแสดงแฟชั่นของนักออกแบบไทยและกิจกรรมอื่นๆ ในระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2547

สำหรับการร่วมงานครั้งนี้ มีการดำเนินการใน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่

การจัดแสดงแฟชั่นโชว์โดยนักออกแบบไทย ได้แก่ พิจิตรา แม่ฟ้าหลวง พาชชา ยา และ จิม ทอมสัน ถือเป็นก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมแฟชั่นของไทยในการเปิดตัวสู่กรุงมิลาน เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านแฟชั่นของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งได้สร้างกระแสการตอบรับในระดับสูง เพราะนอกจากจะได้แสดงความสามารถของนักออกแบบไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของนักธุรกิจด้านแฟชั่นอิตาลีแล้ว ยังสร้างความเชื่อมั่นในฝีมือและศักยภาพของนักออกแบบไทยและผ้าไทยเพิ่มขึ้นด้วย

การจัดกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่นของไทยได้พบปะกับนักธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่นของอิตาลี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในวงการแฟชั่น ตลอดจนร่วมกันสร้างสถาบันแฟชั่นในประเทศไทยอีกด้วย

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างสำนักงานโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่นร่วมกับประธาน คณะทำงาน 11 โครงการย่อย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการระดมสมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเปิดกว้าง เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพด้านวิสัยทัศน์และแนวทางปฏิบัติอันจะนำไปสู่การดำเนินงานของแต่ละโครงการย่อยอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสามารถบูรณาการกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น

23. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2547 และ ร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2547

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2547 และ ร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2547 ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ

ทั้งนี้ ตามปฏิทินการจัดงบประมาณกำหนดให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 วาระที่ 1 ในวันที่ 23-24 มิถุนายน 2547

โดยที่ระยะเวลาดังกล่าวอยู่นอกสมัยประชุมรัฐสภา จึงจำเป็นต้องเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้ยกร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัย

วิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2547 ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2547 เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว และยกร่างพระราชบัญญัติปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2547 สำหรับวันปิดสมัยประชุม ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

24. เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนเมษายน 2547

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงการคลังรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2547 ดังนี้

1. การเบิกจ่ายเงินในภาพรวม

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว 546,035 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 53.12 ของวงเงินงบประมาณ (1,028,000 ล้านบาท) ซึ่งไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เพิ่มเติม (135,500 ล้านบาท) สูงกว่าผลการเบิกจ่ายในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณก่อนร้อยละ 2.75 (53.12 -50.37) และหากไม่รวมงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (16,500 ล้านบาท) ซึ่งมีการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว 2,116 ล้านบาท จะทำให้มีการเบิกจ่ายเงินจำนวน 543,919 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 53.77 ของเงินงบประมาณ (1,011,500 ล้านบาท)

สำหรับประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เพิ่มเติม จำนวน 135,500 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายเงินจากกองคลังแล้วจำนวน 43,606 ล้านบาท หรือร้อยละ 32.18 ของวงเงินงบประมาณ 135,500 ล้านบาท ประกอบด้วย รายการค่าใช้จ่ายตามมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง จำนวน 8,480.32 ล้านบาท และรายการเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ (รายการเงินบำเหน็จดำรงชีพ) จำนวน 35,125.95 ล้านบาท

2. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจ

ผลการเบิกจ่ายเงินจำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจ (ประจำ/ลงทุน) ซึ่งไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เพิ่มเติม (135,500 ล้านบาท) ปรากฏว่า มีการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ 489,481 ล้านบาท หรือร้อยละ 58.83 ของงบประมาณรายจ่ายประจำ (832,012 ล้านบาท) และรายจ่ายลงทุน 56,554 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.86 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน (195,988 ล้านบาท)

3. การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท จำนวน 17 แห่ง

ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท จำนวน 17 แห่ง มีจำนวน 40,129 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.50 ของงบประมาณรายจ่าย ลงทุนในกลุ่มนี้ (136,039 ล้านบาท)

25. เรื่อง การแข่งขันฟุตบอล "ทักษิณ ลีก"

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โครงการ "การแข่งขันฟุตบอล "ทักษิณ ลีก" (THAKSIN LEAUGE) ยะลา บัตตานี นราธิวาส สงขลา และจังหวัดสตูล รวม 5 จังหวัด" ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีรายละเอียดของโครงการ สรุปได้ดังนี้

กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับจังหวัดยะลา บัตตานี นราธิวาส และสงขลา จัดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ประเภทประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ในจังหวัดยะลา บัตตานี นราธิวาส และสงขลา โดยแบ่งกลุ่มการแข่งขันออกเป็น (อำเภอสะบ้าย้อย)14 กลุ่ม ใช้วิธีการแข่งขันแบบเหย้า เยือน เก็บคะแนน เพื่อหาทีมชนะเลิศในแต่ละ - กลุ่ม

ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาล กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มเยาวชน ร่วมรับผิดชอบ/ ในการจัดส่งทีมนักกีฬาฟุตบอลเข้าแข่งขันในแต่ละกลุ่ม ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- 1) แต่ละตำบลส่งทีมเข้าแข่งขันได้ตำบลละ 1 ทีม
- 2) เทศบาลส่งทีมเข้าแข่งขันได้เท่ากับจำนวนเขตเลือกตั้ง ๆ ละ 1 ทีม
- 3) ทีมหนึ่ง มีนักกีฬาได้ 60 คน (หมู่บ้านหรือชุมชนละเท่า ๆ กัน)
- 4) นักกีฬาต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลเทศบาลนั้น และมีรายชื่ออยู่ใน/ ทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร อย่างน้อย 1 ปี
- 5) นักกีฬาต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์
- 6) นักกีฬาเป็นผู้เล่นให้สโมสรระดับชาติหรือระดับเขต ได้ทีมละไม่เกิน 2 คน

ให้มีรางวัลสำหรับการแข่งขันของแต่ละกลุ่ม ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ เป็นเงิน 50,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เป็นเงิน 30,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เป็นเงิน 20,000 บาท

รางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยม 5 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท

รางวัลผู้ทำประตูสูงสุด 1 รางวัล เป็นเงิน 10,000 บาท

อาจมีการเพิ่มรางวัลให้สูงขึ้นทุกรางวัล โดยเฉพาะรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับ 1 และอันดับ 2 และอาจมีรางวัลเพิ่มเติมอีก และมอบให้ กระทรวงมหาดไทยไปพิจารณา

ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2547 - 15 มิถุนายน 2548

งบประมาณ จำนวน 33,090,340 บาท สามสิบล้านสามพันสามร้อยสี่สิบบาท ถ้วนขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ผ่านสำนัก (นายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ เนื่องจากการประชุมคณะทำงานของนายกรัฐมนตรี (Prime Minister's Task Force) ในการพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ซึ่งมีนาย เนวิน ชิดชอบ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ในวันที่ พุธที่ 20 พฤษภาคม 2547 ณ ห้องประชุมอาคารรัฐสภา ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมตำบลต่าง ๆ ในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยและฟื้นฟูสภาพจิตใจของประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ โดยมอบหมายกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบในการบริหารจัดการดำเนินการแข่งขันให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และให้สำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเสนอขอ งบประมาณดำเนินการ จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

26. เรื่อง สรุปภาวะราคาสินค้า

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์รายงานสรุปภาวะราคาสินค้าประจำสัปดาห์ที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2547 โดยเปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2547 ดังนี้

1. ความเคลื่อนไหวราคาสินค้า

- 1.1 กรุงเทพมหานคร ภาวะราคาสินค้าโดยทั่วไปยังปกติ มีบางสินค้าที่มีราคาเปลี่ยนแปลง สินค้าที่มีราคาสูงขึ้น ได้แก่ ผักบุ้ง ผักชี ที่เคลื่อนไหวตามภาวะตลาด เม็ดพลาสติกที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดิบสูงขึ้น และอาหารสัตว์ ซึ่งต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น สำหรับสินค้าที่มีราคาลดลง ได้แก่ ผลไม้ที่ออกสู่ตลาด

มาก และเหล็ก โครงสร้างรูปพรรณ เนื่องจากเหล็กแผ่นรีดร้อนที่เป็นวัตถุดิบมีราคาดลดลง

1.2 ภูมิภาค สินค้าส่วนใหญ่ราคาทรงตัว ยกเว้น อาหารสัตว์ที่ราคาขายปลีกเฉลี่ยในบางจังหวัดมีการปรับสูงขึ้น

2. ผลการตรวจสอบ มีการตรวจสอบผู้ประกอบการจำนวนทั้งสิ้น 14,499 ราย

2.1 กรุงเทพมหานคร จำนวน 748 รายการ พบผู้กระทำผิดไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า 3 รายและนำหนักบรรจุหีบห่อไม่ถูกต้อง 2 ราย

2.2 ภูมิภาค จำนวน 13,751 ราย พบผู้กระทำผิดไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า 20 ราย เครื่องชั่งไม่เที่ยงตรง 2 ราย และนำหนักบรรจุหีบห่อไม่ถูกต้อง จำนวน 1 ราย

ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินคดีโดยการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ และกฎหมายมาตราซึ่งตวงวัด

27. เรื่อง สรุปสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและโคลนถล่ม ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยรายงานสรุปสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและโคลนถล่ม ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนดังนี้

1. สถานการณ์

1.1 กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศแจ้งเตือน ฉบับที่ 2 (5/2547ป เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2547 เวลา 11.00 น เรื่อง พายุไซโคลน .02B ในอ่าวเบงกอล ตอนบน เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศพม่าทางตะวันออกค่อนทางเหนือ และได้อ่อนกำลังเป็นพายุดีเปรสชัน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2547 ปริมาณฝนตกในบริเวณโดยสามหมื่นระหว่างรอยต่อจังหวัดตากและจังหวัดเชียงใหม่ วัดได้ 124.7 มิลลิเมตร ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และโคลนถล่ม ในพื้นที่ลาดเชิงเขา โดยเฉพาะที่อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง แยกสถานการณ์ได้ดังนี้

- 1) จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2547 ปริมาณน้ำในลำห้วยแม่ระมาดและลำห้วยชะเนจื้อ ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและล้นฝั่งทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร หมู่ที่ 2 3 4 5 6 และหมู่ที่ 8 ตำบลแม่ระมาด รวม 7 หมู่บ้าน โดยน้ำป่าได้นำโคลนและไม้ซุงขนาดต่าง ๆ ไหล

เข้าสู่หมู่บ้าน โดยเฉพาะในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด ได้รับความเสียหายมาก

- 2) จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2547 ได้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ตำบลแม่ตื่น ม่อนจอง และตำบลยางเปียง อำเภอดอยสะเก็ด
- 3) จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2547 ได้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตำบลแม่สวด และตำบลแม่ทะลุ อำเภอสบเมย

2. ความเสียหาย

มีพื้นที่ประสบภัย 3 อำเภอ 3 จังหวัด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก อำเภอออมก๋อย) (จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 1,483 ครัวเรือน 5,905 คน มีผู้เสียชีวิต 6 คน จังหวัดตาก 5 คน จังหวัดเชียงใหม่ 1 คน(

บ้านเรือนเสียหาย 624 หลัง แบ่งเป็นเสียหายทั้งหมด 229 หลัง เสียหายบางส่วน 395 หลัง

สิ่งสาธารณประโยชน์ ถนน ทานบ เข้มอง ฝ่าย และพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมาก

3. การให้ความช่วยเหลือ

3.1 การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายประมวล รุจนเสรี) พร้อมด้วย นายพงศ์ โภยม วาศุกติ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะ ได้เดินทางไปในพื้นที่ประสบภัยที่อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และอำเภอออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจสอบสภาพความเสียหาย และสั่งการให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นโดยเร่งด่วนแล้ว

3.2 การช่วยเหลือที่ต้องดำเนินการต่อไป

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการฟื้นฟูบูรณะสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ชำรุดเสียหายในระยะต่อไปแล้ว ดังนี้

- 1) ด้านการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับความเสียหาย ซากปรักหักพัง บ้านเรือนราษฎร การขนย้ายท่อนซุง เศษไม้ และโคลนที่ถล่ม โดยขอให้กระทรวงกลาโหม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการ พร้อมเครื่องจักรกลร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
- 2) ด้านเส้นทางคมนาคมที่ได้รับความเสียหาย โดยขอให้กระทรวงคมนาคม เข้าดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพานที่ได้รับความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว
- 3) ด้านการฟื้นฟูจิตใจ โดยขอให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าดำเนินการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบภัย และครอบครัว ตลอดจนการสงเคราะห์การประกอบอาชีพในระยะสั้น
- 4) ด้านการเกษตร โดยขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ สนับสนุนให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัย และปรับปรุงสภาพพื้นที่การเกษตรที่ถูกโคลน ทราบทับถม
- 5) ด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดที่อยู่อาศัย โดยขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าดำเนินการจัดหาที่ดินของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนเข้าอยู่อาศัยในพื้นที่กรณีที่ไม่ประสงค์จะอยู่ในพื้นที่เดิมอีกต่อไป
- 6) ด้านการจัดหาอาชีพ โดยขอให้กระทรวงแรงงาน เข้าดำเนินการฝึกอบรมอาชีพ ระยะสั้น และจัดหางานเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประสบภัย

4. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในระยะยาว

จากการตรวจสอบพบว่า สาเหตุสำคัญของการเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และโคลนถล่มดังกล่าว เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าเป็นจำนวนมากในบริเวณพื้นที่ต้นน้ำซึ่งเป็นภูเขาสูง และมีการอพยพตั้งถิ่นฐานในบริเวณริมลำห้วย ในพื้นที่ลาดเชิงเขาซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยจากโคลนถล่มเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระยะยาว เห็นควรให้จังหวัดที่ประสบภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้

- 1) เร่งรัดให้มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ในบริเวณต้นน้ำให้มากขึ้น
- 2) ขุดลอกลำห้วย ลำคลอง และแม่น้ำ เพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกขึ้น
- 3) เพิ่มมาตรการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า และปลูกป่าทดแทนให้มากยิ่งขึ้น โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

- 4) ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดระบบการอพยพตั้งถิ่นฐานของประชาชนในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวทุกแห่ง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น

28. เรื่อง รายงานสถานการณ์อุทกภัย อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และ อำเภอมวก้อย จังหวัดเชียงใหม่

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานสถานการณ์อุทกภัย อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และ อำเภอมวก้อย จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

1. สถานการณ์และความเสียหาย

1.1 อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

1) สถานการณ์

พื้นที่เกิดเหตุใน 10 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำจาก ห้วยชะเนจือ ห้วยคต ห้วยแม่ระมาดน้อย และห้วยนกแล รวมตัวกันไหลลงสู่ห้วยแม่ระมาด แล้วไหลลงสู่แม่น้ำเมย ต้นน้ำของลำห้วยเหล่านี้ คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ และป่าสงวนแห่งชาติแม่ระมาด

ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2547 มีฝนตกหนักตลอดวันทำให้ปริมาณน้ำสูงมาก น้ำเริ่มหลากเข้าพื้นที่เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2547 เวลาประมาณ 08.00 น. และระดับน้ำสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนเวลาประมาณ .15.00 น.น้ำเริ่มลดลงและ . สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2547 เวลาประมาณ 12.00 น.

2) ความเสียหาย

2.1) ราษฎรเสียชีวิต 5 คน บาดเจ็บ 105 คน

2.2) หมู่บ้านได้รับความเสียหาย 10 หมู่บ้าน

2.3) บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 378 หลัง แยกเป็นน้ำพัดสูญหาย 43 หลัง เสียหายทั้งหลัง 125 หลัง เสียหายบางส่วน 210 หลัง

2.4) ราษฎร ได้รับความเดือดร้อน 2,135 ครัวเรือน 8,846 คน อพยพ) ไปที่ปลอดภัย 2,134 ครัวเรือน 8,842 คน(

2.5) ถนน เสียหาย 19 สาย ดินถล่มทับถนน)9 แห่ง(

2.6) สะพานเสียหาย 4 แห่ง ถูกน้ำพัดทิ้งสะพาน)1 แห่ง(

2.7) ฝายกั้นน้ำ เสียหาย 21 แห่ง

1.2 อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

1) สถานการณ์

พื้นที่เกิดเหตุในพื้นที่ตำบลแม่ต๋นและตำบลม่อนจองของอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณน้ำฝนตกหนักในช่วงวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2547 (เนื่องจากเป็นพื้นที่ติดต่อกับอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งเกิดเหตุฝนตกหนักในช่วงเวลาเดียวกัน และเมื่อวันศุกร์ที่ (21 พฤษภาคม 2547 เวลาประมาณ 10.00 นได้เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่ตำบลแม่ต๋นและ ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางจากเชียงใหม่ถึง ตำบลแม่ต๋นประมาณ250 กิโลเมตร ระยะเวลาเดินทางโดยรถยนต์ ประมาณ 4 ชั่วโมงครึ่ง

2) ความเสียหาย

2.1) หมู่บ้านเสียหาย 2 ตำบล คือ ตำบลแม่ต๋น และตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

2.2) บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 370 หลัง เสียหายทั้งหลัง)10 หลัง(

2.3) สะพาน เสียหาย 2 แห่ง

2.4) ไม่พบผู้เสียชีวิต

2. สาเหตุ

2.1 ปริมาณน้ำฝนตกหนักมากกว่าเกณฑ์ปกติ

ในระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2547 ปริมาณน้ำฝนหนักมากกว่าปกติ โดยเฉพาะ วันที่ 20 พฤษภาคม 2547 มีปริมาณน้ำฝนมากถึง 160 มิลลิเมตร ทำให้ดินบนภูเขาสูงชันไม่สามารถอุ้มน้ำไว้ได้ เกิดดินถล่มลงมาอย่างรุนแรงในบริเวณป่าธรรมชาติและไร่ร้าง

2.2 ป่าถูกบุกรุกทำลาย

สภาพป่าธรรมชาติบนพื้นที่ต้นน้ำลำธารได้ถูกบุกรุกทำลาย รวมทั้งทำไร่หมุนเวียน ทำให้ขาดไม้ธรรมชาติยืนต้นที่มีระบบรากแข็งแรงยึดชั้นดินหลายระดับและปกคลุมหน้าดิน ทำให้หน้าดินและสภาพป่าไม่สามารถดูดซับและอุ้มน้ำได้ตามปกติ

การดำเนินงานเบื้องต้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางไปตรวจสอบสภาพพื้นที่ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2547 และได้สั่งการในเบื้องต้น ดังนี้

การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

- 1.1 ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมทั้ง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดตากและจังหวัดเชียงใหม่ ประสานกับทางจังหวัด ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตากและอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ อย่างต่อเนื่อง
- 1.2 ให้เคลื่อนย้ายต้นไม้ เศษไม้ และปลายไม้ ที่กระจายอยู่ทั่วไปและกีดขวางทางน้ำในบริเวณเกิดเหตุกรณีไม้ที่ไหลตามน้ำ มีลักษณะเป็นทังไม้แห้งและไม้สด ได้สั่งการให้ป่าไม้จังหวัดตากและป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่ ทำการตรวจสอบแยกชนิดขนาด และลักษณะของไม้ให้แล้วเสร็จ ภายใน 10 วัน
- 1.3 สำนักงานบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ตากสำนักงานป่าไม้จังหวัด (ตาก สำนักงานบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ที่16 (เชียงใหม่และสำนักงาน (ป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่ทุกหน่วยเข้าช่วยเหลือราษฎรร่วมกับฝ่ายปกครองในเบื้องต้นแล้ว ตั้งแต่วันที่21 พฤษภาคม 2547 รวมทั้งส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือราษฎรในท้องที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ รวม 46 นาย

การแก้ปัญหาระยะยาว

- 2.1 ให้กรมทรัพยากรธรณี และกรมทรัพยากรน้ำ ตรวจสอบและสำรวจพื้นที่ โดยละเอียด เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหพื้นที่ทั้ง 2 แห่ง โดยด่วน และจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัยดินถล่ม และนำท่อมให้ครอบคลุมทั้งประเทศต่อไป รวมทั้งให้ย้ำประกาศเตือนภัย และเฝ้าระวังภัยดินถล่มเป็นพิเศษ โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน

2.2 ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ ดำเนินการ ตรวจสอบและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนการ ฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ต้นน้ำลำธารและส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นและวน เกษตรทดแทนการทำไร่เลื่อนลอย พร้อมทั้ง กำชับให้เจ้าหน้าที่ทำการ ตรวจสอบดำเนินคดีกับผู้บุกรุกแผ้วถางป่าอย่างจริงจังและเข้มงวด โดยให้ ติดตามตรวจสอบผลคดีด้วย ถ้าหากเป็นนายทุนให้ทำการดำเนินคดีอย่าง เด็ดขาดและให้ประสานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการยึดทรัพย์ ตามกฎหมาย ปกป้องด้วย และในการป้องกันรักษาป่าควรให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการดำเนินการด้วย

2.3 ให้สำนักงานปลัดกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดเขต การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับศักยภาพและสมรรถนะของพื้นที่

29. เรื่อง โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่กลุ่มข้าราชการเกษียณอายุ

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมรายงานการดำเนินโครงการพัฒนา ผู้ประกอบการใหม่กลุ่มข้าราชการเกษียณอายุ ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม โดยสถาบัน พัฒนาริสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ร่วมกับธนาคารพัฒนาริสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการ "เติมให้เต็ม เต็มใจจาก" เพื่อรองรับ มาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยการสร้าง ผู้ประกอบการใหม่จากผู้เข้าร่วมโครงการ ทางเลือกใหม่ให้ชีวิต" จำนวน 51,000 ราย ซึ่งตามโครงการฯ จะจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในการสร้างแนวคิดธุรกิจ (Business Model) ที่สามารถแข่งขันได้ การจัดทำแผนธุรกิจตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำด้าน การเงิน และพิจารณาให้สินเชื่อกับผู้ประสงค์จะขอกู้เงินเพื่อเริ่มต้นธุรกิจหรือขยายกิจการ

ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดให้มีพิธีเปิดตัวโครงการ "เติมให้เต็ม เต็มใจจาก" เมื่อ วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2547 ณ สถาบันพัฒนาริสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี และได้จัดให้มีการอบรมผู้เข้าร่วม โครงการฯ รุ่นที่ 1 ระยะเวลา 13 วัน โดยมีผลการดำเนินการในเบื้องต้นปรากฏว่า มี ข้าราชการเกษียณอายุก่อนกำหนดสมัครที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จำนวน 1,061 ราย และได้เข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ 1 จำนวน 823 ราย พร้อมจะมี แผนงานที่จะขยายเพื่อให้สามารถสร้างผู้ประกอบการใหม่จากกลุ่มข้าราชการ เกษียณอายุก่อนกำหนดได้ 5,000 ราย ในลำดับต่อไป โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการ ดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม

30. เรื่อง การกู้เงินและการต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี ของสำนักงานธนา นุเคราะห์

คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการกู้เงินเพื่อใช้ในกิจการของสำนักงานธนา
นุเคราะห์ ตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ จำนวน 900 ล้าน
บาท โดยเป็นการกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 400 ล้านบาท และเป็นการต่อ
อายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารออมสิน วงเงิน 500 ล้านบาท ออกไปอีก 2 ปี
นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2549

ทั้งนี้ คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนา นุเคราะห์มีมติให้สำนักงานธนา นุเคราะห์
ขยายระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบี้ยรับจํานํา เพื่อรองรับการให้บริการประชาชน
ในช่วงเปิดภาคการศึกษาจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2547 ออกไปอีก 3 เดือน เป็น
สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2547 ทำให้มีประชาชนมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ประกอบกับสำนักงาน ธนา นุเคราะห์จะต้องเปิดกิจการสถานธนา นุเคราะห์แห่งที่ 31
ประมาณเดือนมิถุนายน 2547 นี้ ทำให้ต้องใช้เงินหมุนเวียนรับจํานําเป็นจํานวนมาก เงิน
สำรองที่เตรียมไว้ใช้หมุนเวียนรับจํานํา เก่งว่าจะไม่เพียงพอ ที่ประชุมคณะกรรมการ
อำนวยการสำนักงานธนา นุเคราะห์จึงมีมติให้สำนักงานธนา นุเคราะห์กู้เงินเพื่อใช้ใน
กิจการ จำนวน 400 ล้านบาท และต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี วงเงิน 500 ล้าน
บาท ซึ่งได้รับความเห็นชอบการกู้เงินและการต่ออายุสัญญาดังกล่าวจาก
กระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณแล้ว เพื่อให้การกู้เงินจํานวนดังกล่าวเป็นไปตาม
นัยมาตรา 23 ตรี (2) แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

31. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักงบประมาณเสนอ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 พร้อมเอกสารงบประมาณรายจ่าย โดยมี
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ของส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 1
เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 - 2548
จำแนกตามกระทรวง
หน่วย : บาท

ส่วนราชการ

งบประมาณปี 2547 ⁽¹⁾

งบประมาณปี 2548

	จำนวน	สัดส่วน	ร่าง พ.บ.ร.	สัดส่วน
งบประมาณประเทศ	1,163,500,000,000	100.0	1,200,000,000,000	100.0
งบกลาง	265,825,698,200	22.8	200,189,983,800	16.7
สำนักนายกรัฐมนตรี ⁽²⁾	7,437,523,900	0.6	9,530,424,100	0.8
กระทรวงกลาโหม	78,551,324,500	6.8	81,247,000,000	6.8
กระทรวงการคลัง	131,532,350,900	11.3	140,304,527,900	11.7
กระทรวงการต่างประเทศ	5,401,181,300	0.5	5,653,852,000	0.5
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ⁽²⁾	2,572,600,800	0.2	2,413,706,000	0.2
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ⁽²⁾	4,026,513,100	0.3	4,707,064,000	0.4
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	53,084,804,300	4.6	52,409,869,900	4.4
กระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์	51,642,218,800	4.4	66,013,268,500	5.5
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ⁽³⁾	14,883,208,200	1.3	16,711,194,000	1.4
กระทรวงคมนาคม	2,187,299,600	0.2	5,628,035,400	0.5
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ⁽³⁾	1,555,170,300	0.1	1,703,658,100	0.1
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	4,620,853,800	0.4	4,753,340,200	0.4
กระทรวงพลังงาน	102,793,918,100	8.8	139,017,787,700	11.6
กระทรวงพาณิชย์	11,305,315,000	1.0	11,791,606,000	1.0
กระทรวงพาณิชย์	12,958,581,300	1.1	17,709,344,000	1.5
กระทรวงมหาดไทย	2,239,642,800	0.2	2,525,584,300	0.2
กระทรวงยุติธรรม	5,130,559,100	0.4	6,681,603,800	0.6
กระทรวงแรงงาน	190,262,836,200	16.4	203,884,099,500	17.0
กระทรวงวัฒนธรรม	45,147,891,200	3.9	45,151,928,000	3.8
กระทรวงวัฒนธรรม	3,037,954,900	0.3	3,718,974,000	0.3
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	55,400,968,400	4.8	55,073,750,000	4.6
กระทรวงศึกษาธิการ	9,768,464,400	0.8	13,637,147,100	1.1
กระทรวงสาธารณสุข	39,933,298,500	3.4	41,113,631,700	3.4
กระทรวงสาธารณสุข	62,199,822,400	5.4	68,428,620,000	5.7
กระทรวงอุตสาหกรรม				
ส่วนราชการไม่สังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง				
หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ				
รัฐวิสาหกิจ				
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน				

หมายเหตุ

งบประมาณปี 2547 รวมงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี จำนวน 135,500 ล้านบาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปรับโครงสร้างโดยการโอนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ไปสังกัดสำนัก (องค์การมหาชน) ักนายกรัฐมนตรีใน ปีงบประมาณ พ .ศ.2548

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปรับโครงสร้างโดยการโอนกรมป่าไม้ไปสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปีงบประมาณ พ .ศ.2548

ตารางที่ 2
โครงสร้างงบประมาณ ปีงบประมาณ 2547 - 2548
หน่วย : ล้านบาท

โครงสร้างงบประมาณ	งบประมาณปี 2547		งบประมาณปี 2548	
	จำนวน	เพิ่มลด/ ร้อยละ	จำนวน	เพิ่มลด/ ร้อยละ
วงเงินงบประมาณรายจ่าย	1,163,500.0	16.4	1,200,000.0	3.1
(คิดส่วนต่อ GDP)	18.0		16.8	
รายจ่ายประจำ	836,544.4	11.0	847,597.2	1.3
(คิดส่วนต่องบประมาณ)	71.9		70.6	
รายจ่ายลงทุน	292,800.2	38.4	302,326.5	3.3
(คิดส่วนต่องบประมาณ)	25.2		25.2	
รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้	34,155.4	-2.3	50,076.3	46.6
(คิดส่วนต่องบประมาณ)	2.9		4.2	
รายรับ	1,163,500.0	16.4	1,200,000.0	3.1
(คิดส่วนต่อ GDP)	18.0		16.8	
รายได้	1,063,600.0	28.9	1,200,000.0	12.8
เงินกู้	99,900.0	-42.9	0.0	-100.0
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเบื้องต้น (GDP)	6,476,100.0	9.2	7,123,710.0	10.0

หมายเหตุ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเบื้องต้น (GDP) เป็น อัตราการขยายตัว ณ ราคาประจำปี

ที่มา

สำนักงบประมาณ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ตารางที่ 3
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	งบประมาณปี 2548	
	จำนวน	สัดส่วน
รวมทั้งสิ้น	1,200,000.0	100.00
1. ยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	102,601.1	8.55
1.1 สร้างความเป็นเลิศของกลุ่มสินค้าและบริการทั้งในประเทศและตลาดโลก	51,163.0	4.26
1.1.1 สร้างความเป็นเลิศของสินค้าและบริการในประเทศ	7,672.4	0.64
1.1.2 สร้างความเป็นเลิศของสินค้าและบริการในตลาดโลก	2,503.2	0.21
1.2 พัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของประเทศ	7,332.3	0.61
1.2.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	8,637.9	0.72
1.2.2 ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม	215.5	0.02
1.3 ส่งเสริมการสร้างสังคมผู้ประกอบการ	25,076.8	2.09
1.4 สร้างศักยภาพการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในภูมิภาคที่ยั่งยืน		
1.5 เสริมสร้างบทบาทที่เข้มแข็งในเวทีระหว่างประเทศ		
1.6 พัฒนาการบริการจัดการการเคลื่อนย้ายของสินค้า บริการ ข้อมูล และการเงินระหว่างผู้ผลิต และผู้บริโภค)Logistics) ของประเทศ		
1.7 บริหารจัดการภาครัฐเพื่อสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ		
2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ	152,697.8	12.72
2.1 พื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	20,826.7	1.73
2.1.1 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	21,315.5	1.78
2.2 พัฒนาความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4,542.6	0.38
2.2.1 พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	73,732.8	6.14
2.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	21,344.9	1.78
2.3.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,616.2	0.13
2.4 เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพของระบบขนส่ง	9,319.1	0.78
2.5 ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		

2.6 พัฒนาการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ		
2.7 บริหารจัดการภาครัฐเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน		
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนทางสังคม	397,857.5	33.16
การแก้ไขปัญหาความยากจน และ	38,594.2	3.22
ยกระดับคุณภาพชีวิต	4,089.3	0.34
3.1 เพิ่มศักยภาพและโอกาสของคนยากจน	8,221.6	0.69
	17,102.9	1.43
3.2 พัฒนาการคุ้มครองทางสังคม	187,162.0	15.60
3.3 พัฒนาระบบสาธารณสุขปฐมภูมิและ	4,707.6	0.39
สาธารณสุขการให้มีคุณภาพและทั่วถึง	90,657.6	7.55
3.4 บรรเทาปัญหาการว่างงานและพัฒนา	36,262.2	3.02
แรงงาน	3,624.4	0.30
3.5 การปฏิรูปการศึกษาและเติมปัญญาให้	7,435.7	0.62
สังคม		
3.6 วัฒนธรรมและนันทนาการ		
3.7 การสาธารณสุขและการประกันสุขภาพ		
ถ้วนหน้า		
3.8 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน		
และการจัดระเบียบสังคม		
3.9 ป้องกันปัญหายาเสพติดไม่ให้กลับมาสู่		
สังคมไทย		
3.10 บริหารจัดการภาครัฐเพื่อสนับสนุน		
การพัฒนาทุนทางสังคม แก้ไขปัญหาความ		
ยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิต		
4. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของชาติ	116,630.8	9.72
การต่างประเทศ และการอำนวยความสะดวก	85,730.0	7.14
ยุติธรรม	147.8	0.01
4.1 ส่งเสริมความมั่นคงของชาติ	28,453.2	2.36
4.2 ส่งเสริมกิจการต่างประเทศ	2,299.8	0.19
4.3 พัฒนาระบบและกระบวนการยุติธรรม		
4.4 บริหารจัดการภาครัฐเพื่อความมั่นคง		
ของชาติ การต่างประเทศ และการอำนวย		

ความยุติธรรม		
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการประเทศ	430,212.8	35.85
19,548.9	1.63	
5.1 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	3,815.7	0.32
5.2 การพัฒนาระบบการเมือง และการกระจายอำนาจการบริหารจัดการภาครัฐ	262,569.5	21.88
5.3 การบริหารจัดการทั่วไปและภารกิจตามกฎหมาย	144,278.7	12.02
5.4 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ		

ตารางที่ 4
สรุปแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ	ปีงบประมาณ 2548
รวมทั้งสิ้น	152,233.0
1. แผนงบประมาณการเพิ่มศักยภาพและโอกาสของคนยากจน	12,416.7
2. แผนงบประมาณการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงในเชิงบูรณาการ	2,656.3
3. แผนงบประมาณเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	338.6
4. แผนงบประมาณการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิ	3,085.4
5. แผนงบประมาณการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	4,075.4
6. แผนงบประมาณการสร้างศักยภาพเพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในภูมิภาค	4,980.6
7. แผนงบประมาณการปฏิรูปการศึกษาและการเติมปัญญาให้สังคม	1,386.7
8. แผนงบประมาณทรัพยากรน้ำในเชิงบูรณาการ	24,014.7
9. แผนงบประมาณการป้องกันและแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน	4,542.0
10. แผนงบประมาณการประกันสุขภาพถ้วนหน้า	84,510.7
11. แผนงบประมาณการวิจัยเชิงบูรณาการของประเทศ	500.0
12. แผนงบประมาณการสร้างความเป็นเลิศของกลุ่มสินค้าและบริการทั้งในประเทศและตลาดโลก	2,386.3
13. แผนงบประมาณการจัดการภารกิจในต่างประเทศ	7,339.6

32. เรื่อง แต่งตั้ง

1. ข้าราชการการเมือง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ให้แต่งตั้ง นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2547 เป็นต้นไป

2. ข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 10 กระทรวงสาธารณสุข

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 10 จำนวน 2 ราย ดังนี้

นายทงสรรพค์ สุชาธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ 10 ขช(ด้านสาธารณสุข) . กลุ่มที่พิจาราระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2547 เป็นต้นไป

นายสมยศ เจริญศักดิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นต้นไป

3. ข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 10 กระทรวงพาณิชย์

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ให้แต่งตั้ง นางสุจินดา วังวสุ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้ครองตำแหน่งเดิมเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาการพาณิชย์ โดยกระทรวงพาณิชย์ได้มีคำสั่งให้ นางสุจินดา วังวสุ รักษาการในตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2546

4. ข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 10 กระทรวงอุตสาหกรรม

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ให้แต่งตั้ง นายรัชดา สิงคาลวณิช ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นต้นไป

ที่มา : [สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี](#)

